



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน
2. สศก.โชว์ส่งออกสินค้าเกษตร 3เดือนเกินดุลเอชีย3.7หมื่นล.
3. ชงช่วยลดค่าไฟวัดสำนักพุทธอึ้งคนไม่ทำบุญเป็นหนี้ทั่วประเทศ50ล้าน
4. ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน'สศก.'ชี้ไตรมาสแรกวูบ6.99%
5. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เกษตรกรขอแค่น้ำ
6. สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียนไตรมาสแรก ได้ดุล 3.7 หมื่นล้าน
7. โควิด-เศรษฐกิจชะลอ สินค้าเกษตรไทยยังได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนกว่า...
8. เว็บพนันยังไหล่ป่วน ไทยชนะ เป็นขยะในมือถือ
9. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เปิดเว็บไซต์'ช่วยเกษตร.com'
10. ชู3แนวทางลดข้อพิพาทปม'หอยแครง'อ่าวบ้านดอน
11. รปช.จัดทันที-หลัง'หม่อมเต่า'ไขก๊อก ชิงส่ง'เอนก'รมว.
12. คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ปลัดเกษตรฯแจง

สื่อ

- แนวหน้า
มติชน
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
posttoday.com
prachachat.net
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
มติชน
ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชอกแซกออาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14296 หน้า : 8(ล่าง)



กระทำอยู่เป็นนิจมาเนิ่นนานแล้ว ประวัติศาสตร์ย้อน
ไปนับพันสองพันปีที่ทราบแม้กระทั่งชื่อคนที่เกี่ยวข้องก็
เป็นผลมาจากการบันทึกจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้
นี้เอง ประวัติศาสตร์ไทยเราเอง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่
ชัดเจนถูกต้อง ก็มักไปอ้างอิงกันกว่ามาจากหนังสือบันทึก
หรือจดหมายเหตุของพวกฝรั่งที่มาทำงานในบ้านเราเสีย
มากกว่า ไม่ว่าจะป็นชาวฝรั่งเศส ฮอลันดา หรือแม้กระทั่งชาวจีน
อันนี้ตรงกันข้ามกับชาวไทยเรา เพราะเราไม่นิยมบันทึกแต่
ชอบใช้ชีวิตเล่าขานด้วยปากสืบต่อๆ กัน ซึ่งแน่ละจึงอาจมีการ
ผิดเพี้ยนไปได้ง่าย ๆ หากจำผิดพลาดหรือแม้แต่ตั้งใจจะเสริม
แต่งให้ต่างออกไป

กรณีการบันทึกของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนี้ เขาจะทำการ
บันทึกสิ่งแวดล้อมและวิธีการทำงานของเขาและองค์กร และนำ
จะรวมถึงบันทึกการทำงานรวมทั้งอุปนิสัยใจคอของผู้ร่วมงาน

แต่ละคน หรือคนอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียไว้อย่าง
ละเอียด สมุดบันทึกเล่มนี้ถือว่ามีความสำคัญยิ่งและจะต้อง
เก็บไว้อย่างดี เพราะเมื่อหมดวาระการดำรงตำแหน่งของเขา
คนต่อไปที่มารับช่วง สามารถที่จะนำมาอ่านศึกษาล่วงหน้า
และใช้ประโยชน์เพื่อการสืบต่อทำงานได้ทันที ทำให้รู้จัก
อุปนิสัยใจคอทุกคนที่ทำงานด้วยตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่เสีย
ด้วยซ้ำ

ผมเห็นปัญหาการทำงานราชการไทย เมื่อเวลาผ่าน
ไป มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ส่วนมากผู้มาใหม่ต้องกล้าเป่าเอา
เองทั้งสิ้น กว่าจะเริ่มงานได้ต้องเสียเวลาเรียนรู้งานเป็นเดือน
ถึงหลายเดือน บางเรื่องบางราวที่สำคัญบางที่หาขี้ริ้วร่องรอย
ไปอย่างต่อไม่ติด จึงเห็นได้ชัดครึบว่าการบันทึกของญี่ปุ่น
ในลักษณะนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ควรนำมายึดถือปฏิบัติ
อย่างยิ่ง แต่สิ่งสำคัญในการบันทึกนั้น ผู้บันทึกจะต้องใช้
คุณธรรมอย่างสูง กล่าวคือ เอาเฉพาะความจริงเท่านั้น อย่า
เที่ยวไปเอาความเท็จจากลั่นแก๊งใคร แต่กระนั้น บทพิสูจน์
ว่าคนบันทึกจะมีความเป็นธรรม หรือคุณธรรมแค่ไหนเพียงไร
ก็ไม่ยากนักที่จะทราบ เพราะผู้บริหารคนต่อม่าย่อมสามารถที่
จะแสวงหาความจริงได้ในที่สุด และการบันทึกที่ไร้คุณธรรม
ก็จะกลับมาย้อนสนองในทางลบต่อคนบันทึกเอง และนี่คือ
Norm หรือ Normal ที่หวังจะให้เกิดเป็น New ซึ่งผมขอ
อนุญาตินำมาเล่าเป็นอันดับแรกครับ

ชาญพิทยา นิมพาลี
chanpithya@apterr.org



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก.โชว์ส่งออกสินค้าเกษตร 3เดือนเกินดุลเออีซี3.7หมื่นล.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15439 หน้า : 6(ขวา)

สศก.โชว์ส่งออกสินค้าเกษตร 3เดือนเกินดุลเออีซี3.7หมื่นล.

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับภูมิภาคอาเซียน ในช่วงไตรมาส 1/2563ว่า ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวม 113,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออกเป็น 75,415 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ของปรุงแต่ง เบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม และสัตว์มีชีวิต อาทิ สุกรมีชีวิตอื่นๆ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป สุกรมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ โคตัวผู้

นางสาวทัศนีย์กล่าวว่า สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีมูลค่าการนำเข้า 38,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 หรือ

ประมาณ 41.4% โดยกลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ปลา สัตว์น้ำ ข้าว ธัญพืช แป้ง และนม ทั้งนี้ สินค้าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการอนุญาตให้มีการนำเข้าโดยไม่จำกัดปริมาณ ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอฟทีเอ) ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

“โดยภาพรวมแล้วไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 37,264 ล้านบาท แต่ลดลงจากปีก่อน 31.1% และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญของไทย 3 ลำดับแรกพบว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกัมพูชาเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าการส่งออก 14,336 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออก 12,218 ล้านบาท และอินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 11,994 ล้านบาท” นางสาวทัศนีย์กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ชงช่วยลดค่าไฟวัดสำนักพุทธอึ้งคนไม่ทำบุญเป็นหนี้ทั่วประเทศ50ล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14296 หน้า : 1(ล่าง), 11

ชงช่วยลดค่าไฟวัด สำนักพุทธอึ้งคนไม่ทำบุญ เป็นหนี้ทั่วประเทศ50ล้าน

“เทวัญ” เผย ครม.รับหลักการมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ 60 บาทต่อรูป/วัน เตรียมเสนอช่วย
ลดค่าไฟวัดให้ 50% ยาว 3 เดือน หลังวัดทั่วประเทศ เป็นหนี้ค่าไฟรวม 50 ล้านบาท
ด้าน ปลัดเกษตรฯ เร่งสรุปข้อมูลอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร หลังครม.อนุมัติจ่าย
1.3 แสนราย ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน **▶ ต่อ : เยียวยา -หน้า 11**

เยียวยา

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง มาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากกระบาดของโควิด-19 ว่า ที่ประชุมกรม.วันที่ 16 มิ.ย. รับหลักการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้น มีมาตรการเยียวยาให้ปัจจัย 60 บาทต่อรูป ทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน แต่ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการสภาพัฒน์ และยังคงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอีกหลายชุด อย่างไรก็ตาม จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับทางวัด

โดยตนได้รับรายงานจากทางการไฟฟ้า ทั้งภูมิภาคและนครหลวง มีวัดจำนวนมากติดไฟฟ้ายู่ง เทาที่ได้รับรายงาน ประมาณ 40-50 ล้านบาททั่วประเทศ ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนเรื่องค่าน้ำ ยังไม่ได้รับการรายงาน เรากำลังพิจารณาในส่วนนี้ด้วย จากเดิมที่มีการลดให้ 3% ก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เสนอให้ลดค่าไฟ 50% เป็นเวลา 3 เดือน หรือจากนี้ ในส่วนของ วัดวาอาราม จะสามารถลดกว่าที่ผ่านมาได้หรือไม่ ทางกระทรวง

มหาดไทยจะรับไปพิจารณา ไปพูดคุยกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงต้องไปคุยกันในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย

นายเทวัญกล่าวว่า ทั้งนี้ ในส่วนของ การไฟฟ้า และการประปา ไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟ เพราะถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ประชาชน เข้าไปทำบุญ และวัดก็ยังเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายถุงยังชีพ ทำโรงทาน ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งตนก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเหลือวัด นอกจากนี้ ยังพบว่า ในส่วนของตู้รับบริจาค ค่าน้ำค่าไฟของวัดนั้น ไม่มีกรบริจจาคเลย

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร 191,443 ราย ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15,157 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนระดับท้องถิ่น 176,286 ราย หน่วยงานต้นสังกัด 294 ราย ขณะนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมติกรม.วันที่ 16 มิถุนายน มาประกอบการจำแนกกลุ่มเรื่องอุทธรณ์ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงฯ วันที่ 18 มิถุนายน

ทั้งนี้ กรม.มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกั่นรองการใช้จ่ายเงินกู้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยอนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงเกษตรกรด้วยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร หรือไม่เอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน 137,093 ราย เพื่อให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเห็นชอบหลักการของการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่เลื่อนการเพาะปลูกออกไป เนื่องจากรอฝนประมาณ 120,000 คน โดยมอบหมาย สศก.เร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่นของรัฐตามมติคณะกรรมการกั่นรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้เสร็จก่อนเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินนั้น ประกอบด้วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืชต่อกรมส่งเสริมการเกษตร 55,000 ราย และเกษตรกรชาวสวนยาง (บัตรชมพู) อีก 65,000 ราย คาดว่าได้อุทธรณ์ทั้งกลุ่มที่จำแนกเป็นไม่พบสิทธิเยียวยาและได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อมีมติกรม.ชัดเจนให้จ่ายเงินเยียวยาจะทำให้การ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ชงช่วยลดค่าไฟวัดสำนักพุทธอึ้งคนไม่ทำบุญเป็นหนี้ทั่วประเทศ50ล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14296 หน้า : 1(ล่าง), 11

พิจารณาผลอุทธรณ์ทำได้รวดเร็วขึ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ จะติดตามข้อสั่งการจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งให้หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของเกษตรกรที่ ธ.ก.ส.ส่งรายชื่อกลับมา 132,905 ราย เนื่องจาก ธ.ก.ส.แจ้งว่า ตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่า มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้อยู่ในสถานะถูกจำหน่าย เบื้องต้นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนบางหน่วยรายงานปลัดกระทรวงเกษตรฯว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกปี แต่ปรับปรุงเฉพาะข้อมูลการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำเกษตรกรรมประเภทใด พื้นที่เท่าใด โดยไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนราษฎรซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำชับให้เร่งตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และย้ำว่า จะต้องตรวจสอบทั้งข้อมูลการทำเกษตรกรรมและข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องทุกปี
ด้านนายกษاپณี เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรงวดที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 4 วันข้างหน้า ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร ซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่ม 45,210 ราย หากได้รับคำยืนยันจากธนาคารต่างๆ ธ.ก.ส.จะโอนให้ทันที

ส่วนที่ยังไม่สามารถโอน 157,248 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขบัญชี จึงขอให้เกษตรกรแจ้งหมายเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ รวมทั้งพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ระดับภูมิภาคที่ไปติดต่อที่บ้าน ซึ่งจะแจ้งข้อมูลเลขบัญชีมายัง ธ.ก.ส.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน'สศก.'ชี้ไตรมาสแรก губ6.99%

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11592 หน้า : 5(ขวา)

กรุงเทพธุรกิจ ● “สศก.” เผยส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียนไตรมาส 1 ปี 63 ลด6.99%ชี้“ภัยแล้ง-โควิด”กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกดดันสินค้าเกษตรปี 63 ชะลอต่อเนื่อง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รอง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปิดเผยว่า การติดตามสถานการณ์

การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติ

(พิกัด 4001) ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน

ช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2563

พบว่าไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร

รวม 113,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10%

จากช่วงเดียวกันปี 2562 โดยมีมูลค่าส่ง

ออกอยู่ที่ 75,415 ล้านบาท ลดลง 6.99%

ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าเกษตรส่ง

ออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำตาล

และผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล เครื่องดื่ม

ไม่มีแอลกอฮอล์ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ด

ที่บริโภคได้ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง

และนม และสัตว์มีชีวิต เช่น สุกรมีชีวิต

อื่นๆที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป

สุกรมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ โคตัวผู้

ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน ‘สศก.’ชี้ไตรมาสแรก губ6.99%

ส่วนการนำเข้า มีมูลค่าการนำเข้า

38,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.43% จาก

ปี 2562 โดยกลุ่มสินค้าเกษตรนำเข้า

ที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชผัก

ที่บริโภคได้โดยเฉพาะมันสำปะหลัง

และถั่วเขียว ปลา และสัตว์น้ำ ของ

ปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ข้าวและ

ธัญพืช และของปรุงแต่งจากธัญพืช

แป้งและนม

ทั้งนี้ สินค้าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดที่ใช้เป็น

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากอยู่ใน

ช่วงเวลาการอนุญาตให้มีการนำเข้าโดย

ไม่จำกัดปริมาณภายใต้กรอบความตกลง

เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมถึง

ปัญหาภัยแล้งและโรคระบาด อย่างไรก็ตาม

ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าใน

ตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็น

มูลค่า 37,264 ล้านบาท ลดลง 31.13%

จากปีก่อน

สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้า

เกษตรของไทยในภาพรวมยังอยู่ใน

ภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2562 จาก

ปัญหาภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หยุดชะงัก โดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน

5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

(พ.ค.- ก.ค.) ให้สามารถนำเงินไปใช้

เพื่อการยังชีพลงทุนทำการเกษตร

พัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับ

สินค้าเกษตรต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เกษตรกรขอแค่ น้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22794 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



จากการติดตาม โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**...เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร

เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก เกษตรกรไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอื่น แต่เมื่อปี 2560 มีการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นคลองบางเตา ที่บ้านไสน้ำจม ต.โลกหาร อ.เขาพนม ที่สามารถชะลอน้ำกักเก็บน้ำได้ 348 ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่เพียงพอสำหรับ 50 ครัวเรือน ใช้ปลูกพืชผักอายุสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็ว และเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้



เพื่อร่วมดูแลรักษาวางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิต มีตัวแทนของเกษตรกรติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกร โดยตรง ผลประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจากฝายแห่งนี้ ทำให้เกษตรกรร้อยละ 57 ทำอาชีพเสริมปลูกมะเขือขาว พริกเขียว แดงกว่า 1 ไร่ เป็นต้น พืชแซมในแปลงปาล์ม น้ำมัน และยางพารา

มีปริมาณผลผลิตที่ขายได้ไร่ละ 3,220 กก. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไร่ละ 14,827 บาทสร้างรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไร่ละ 22,818 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 75,072 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ปีละ 3.75 ล้านบาท

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก มีความเห็นว่า โครงการสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร เพราะมีแหล่งน้ำให้ทำกินได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ถึงเวลาแล้ววี่วี่ง ที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ จะตั้งหลักคิดง่ายๆ ร่วมทำโครงการหาน้ำมาให้เกษตรกรทำกินได้ทั้งปี...โครงการอย่างอื่น เรียงลำดับสำคัญน้อยกว่า ทักไว้ก่อนจะดีมีชัย.

สะ-เล-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ posttoday.com

หัวข้อข่าว : สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียนไตรมาสแรก ได้ดุล 3.7 หมื่นล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียนไตรมาสแรก ได้ดุล 3.7 หมื่นล้าน

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 15:02 น.



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย 5 อันดับแรกสินค้าเกษตรไทย ส่งออกตลาดอาเซียน 3 เดือนแรกปี63 โตกว่า 5%

รหัสข่าว: I-I200617003447

หน้า: 1/3



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ posttoday.com

หัวข้อข่าว : สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียนไตรมาสแรก ได้ดุล 3.7 หมื่นล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติ (พิกัด 4001) ของไทยกับภูมิภาคอาเซียน ในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2563 พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวม 113,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 จากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีมูลค่าส่งออกเป็น 75,415 ล้านบาท

ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 2.เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 3.ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4.ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม และ 5.สัตว์มีชีวิต อาทิ สุกรมีชีวิต วิตอื่นๆ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป สุกรมีชีวิตสำหรับทำพันธุ์ โคตัวผู้

สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีมูลค่าการนำเข้า 38,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 41.43 โดยกลุ่มสินค้านำเข้าที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ พืชผักที่บริโภคได้โดยเฉพาะมันสำปะหลังและถั่วเขียว ปลาและสัตว์น้ำ ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ ข้าวและธัญพืช และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้งและนม

ทั้งนี้ สินค้าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาการอนุญาตให้มีการนำเข้าโดยไม่จำกัดปริมาณภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับผลผลิตในประเทศมีปริมาณน้อยลง ทั้งจากปัญหาภัยแล้งรวมถึงโรคระบาดในข้าวโพด ทำให้ผลผลิตที่ได้มีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ จึงมีการนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และจำหน่ายต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ posttoday.com

หัวข้อข่าว : สินค้าเกษตรไทย ส่งออกอาเซียนไตรมาสแรก ได้ดุล 3.7 หมื่นล้าน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 37,264 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 31.13) และเมื่อพิจารณาคุณค่าที่สำคัญของไทย 3 ลำดับแรกพบว่า ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังภูมิภาคอาเซียนเป็นอันดับ 1 มีมูลค่าการส่งออก 14,336 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.01 สินค้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์และสุกรมขีชีวิต

ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลังและมันเส้น เนื่องจากไทยมีปัญหาภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตเสียหายและมีปริมาณน้อยจึงต้องมีการนำเข้าจำนวนมาก รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออก 12,218 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.20 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันพืช ขณะที่สินค้านำเข้า ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูป ขนมปังและขนมจำพวกเบเกอรี่อื่นๆ และอินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 11,994 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.90 สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบและสตาร์ททำจากมันสำปะหลัง

ขณะที่สินค้านำเข้า ได้แก่ ปลาอินทรีและแมคเคอเรลและปลาโอส์แลนต์แมคเคอเรล เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นแหล่งผลิตปลาทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งไทยได้นำเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกต่อไป

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยในภาพรวมยังอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2562 เนื่องจากในหลายภูมิภาคของไทยประสบปัญหาภาวะภัยแล้งที่รุนแรงและมาเร็วกว่าปกติ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

โดยภาครัฐได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) เพื่อเยียวยาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรให้สามารถนำเงินใช้เพื่อการยังชีพลงทุนทำการเกษตรพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรต่อไป

เว็บพณิชย์ยังไพล่ป่วน ไทยชนะ เป็นขยะในมือถือ

คนรำคาญระนาว
'บิกคิว' ออกทีวีชุมชน
พร้อมใจฝ่าวิกฤติ
ซีพรบ.โรคติดต่อก
แทน 'ลูกเหม็น' ได้
นายกออกทีวีรวมการเฉพาะกิจ
ล้นถึงยังประกาศช่วยชนะโควิดได้
ไม่เต็มที แต่จะทำให้ ★ มีต่อหน้า 11

เว็บพณิชย์

คนไทยกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้ง ชมเห็นความเป็นไทย 2 เรื่อง พร้อมใจช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ และมีคนเก่งอยู่เยอะที่ช่วยประเทศชาติโดยไม่มีข้อแม้ ยันหลังโควิดจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนมากขึ้น "วิษณุ" ซี พ.ร.บ.โรคติดต่อรองรับ พ.ร.ก. ถูกเงินได้ แต่อำนาจน้อยกว่าตามสธ.พร้อมแก้ไหนถ้าบูรณาการ เจ้าหน้าที่หรือออกคำสั่งโดยไม่กลัวถูกฟ้อง คีอีส

☆ ต่อจากหน้า 1

ย่าไทยชนะไม่ล้างข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำเป็นโดก็ได้ติดร้านรวงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยโควิด ทว่าข้อความขณะเว็บพณิชย์ป่วนผู้ปกครองแห่ซื้อชุดนักเรียนเน้นร้านย่านบางลำพู ขณะที่พ่อแม่ยุคนิวนอร์มอลยอมกัดฟันหาเงินซื้อเพื่อลูก

หลังรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 พร้อมประกาศเคอร์ฟิว ช่วงเวลา 22.00-

04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 เพื่อสู้กับเชื้อร้ายอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันควบคุมไปด้วยก่อนเริ่มคลายล็อกกิจกรรมกิจกรรมเป็นระยะรวมทั้งต่ออายุ พ.ร.ก.ถูกเงินครั้งละ 1 เดือน ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. เตือนเป็นระยะการคัดแยกให้กิจกรรมแต่ละชนิดที่ได้รับการผ่อนปรนเข้มข้น เรื่องการใช้มาตรการสูงสุดในการสกัดเชื้อ ทั้งนี้รัฐบาลประกาศผ่อนปรนกิจการกิจกรรมเป็นพลที่ 4 รวมทั้งการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิว มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.63 ล่าสุด พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าพบนายวิษณุ เครืองามเพื่อหารือข้อกฎหมายจะนำฉบับใดใช้แทน พ.ร.ก.ถูกเงินที่จะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย.63

● วิษณุเผยแนะหลายวิธีรองรับเลิก พ.ร.ก.

ก่อนหน้านี้นี้ เมื่อเวลา 09.00 น. วันเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้ศึกษามาตรการรองรับกรณีหากยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ถูกเงิน จะสามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนได้หรือไม่ว่า ต้องไปประเมินกันเองและนำไปหลายแนวทางต้องไปพูดคุยกับฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ที่ผ่านมามีฝ่ายสาธารณสุขปรารถ

เรื่องความยุ่งยากหลายอย่างหากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างกรณีต่างๆหลายกรณี

● ให้สธ.คิดเองพร้อมแก้ไขแผนเผชิญปัญหา

นายวิษณุกล่าวว่า ตนบอกว่าไม่ทราบ เพราะไม่เคยเจอ และนำไปทดลองไปคิดเองว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมขนาดไหนในการเผชิญปัญหา ยกตัวอย่าง หากให้เครื่องบินและนักท่องเที่ยวนำเข้าประเทศ ไม่ว่าจะมาแบบ Travel Bubble หรือจะเป็นคนไทยก็ตาม หากสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ คำถามคืออำนาจที่จะสั่งให้เข้าสู่สถานกักตัวของรัฐนั้นมีหรือไม่ ให้ไปกักตัวที่ไหน ใครเป็นคนสั่งเรื่องสำคัญคือค่าใช้จ่ายที่ใช้ ตรงนี้ต้องหาคำตอบ หากแก้ปัญหาได้ก็วางใจได้ แต่ถ้าหากยังติดปัญหาอยู่ ก็คิดกันอีกครั้ง

● มี พ.ร.บ. โรคติดต่อรองรับแทนได้

เมื่อถามว่ามีกฎหมายฉบับใดที่จะใช้รองรับ หากไม่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายวิษณุกล่าวว่า ตอนนี้ มีเพียง พ.ร.บ. โรคติดต่อเท่านั้น ซึ่งมีอำนาจน้อย เป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือการระบาดแบบ Epidemic (ระดับโรคระบาดทั่วไป) ไม่ใช่สำหรับ Pandemic (การระบาดใหญ่) แต่ก็สามารถใช้ได้ ทุกวันนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลงแล้ว แต่เป็นเรื่องที่เรากลัวเรื่องในอนาคตเท่านั้น ถ้าเป็นที่ยาวใจอย่างวันนี้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 22 วันแล้ว ถือว่าน่าพอใจ กว่าจะถึงปลายเดือนนี้ก็ไม่มีติดต่อกัน 30-40 วันแล้ว

● ใช้ได้เลยถ้า จนท.ไม่กลัวโดนร้อง

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทั้งนี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้เกิดเหตุ 2 ประการ คือ 1. ส่วนที่บังคับใช้กระทบกับประชาชน คือมาตรา 9 และ 2. ส่วนที่บังคับใช้แล้วไม่กระทบกับประชาชน คือ มาตรา 7 ที่ให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่เป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หากเราสามารถทำงานแบบบูรณาการ นำตำรวจ ทหาร พลเรือน และ อสม. มาร่วมทำงาน คนเหล่านั้นทำงานด้วยความเชื่อมั่น ไม่เกรงกลัวอะไร ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถออกคำสั่งโดยไม่ต้องวิตกมากกว่าพอสั่งไปแล้วมีคนไปร้องศาลปกครอง จนต้องหยุดคำสั่งไป หากเป็นอย่างนี้ก็จะเดินหน้าใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อได้

● ต้องมีมาตรฐานกลางกันลูกเกรงใจ

“แต่ถ้าเรายังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ที่อยู่คือให้ฝ่ายปกครองไปตามผู้ว่าฯ ว่าหากใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อแล้วท่านจะต้องเป็นผู้บริหาร ผู้ว่าฯ 77 จังหวัดต้องเป็นคนสั่งเอง นายกรัฐมนตรีสั่งอะไรเองไม่ได้เพราะ

พ.ร.บ. โรคติดต่อ นายกษ.กรม. และรัฐมนตรีสาธารณสุข ไม่มีอำนาจ อำนาจทั้งหมดเป็นของผู้ว่าฯ ภายใต้การทำงาน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเท่านั้น และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย รวมถึงเอกชน และท้องถิ่น รัฐจะไปสั่งการเขาไม่ได้ หากเขาเดินในแนวทางเดียวกันได้เราก็มั่นใจและสามารถปล่อยให้ทำงานได้ แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจ เช่น อยากไปสั่งปิด โหนดปิดนี้ แต่กลัวว่าจะถูกฟ้องร้อง ถ้าคิดอย่างนั้นจึงไม่สั่งตั้งว่า หรือในจังหวัดมันมีการดูหน้าปะจุมองเห็นและเกรงอกเกรงใจกัน ไม่กล้าปิดบางร้านค้า เช่น คาเฟ่ หรือผับ ถ้ายังไม่กล้าเราก็คิดว่าต้องมีมาตรฐานกลางที่ทำให้เขากล้า ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าชายหรือชวา ให้เสขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานในเรื่องนี้” นายวิษณุกล่าว

● อนุทินชมคน สธ.ขอโทษอย่าแตก

ด้านกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุขกล่าวว่า ตอนหนึ่งในการเปิดประชุมมอบนโยบายการจัดการสถานการณ์โควิด-19 แก่ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย และชมรมผอ.โรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ว่า ไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ทำได้ขนาดนี้เป็นเพราะบุคลากรสาธารณสุขทำงานอย่างข้มขันการคัดแยก ไม่มีผู้ป่วยติดต่อกันในประเทศ 23 วันแล้ว รออีก 1 สัปดาห์ จะครบ 28 วัน ระยะปลอดภัย ขออย่างเดียวให้อย่าแตก และบุคลากรสาธารณสุขต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดผู้ป่วยเข้ามาที่ห้องรักษาไปแก้ปัญหา อธิบายประชาชนให้ทราบและเข้าใจ

● มอบกรมควบคุมโรคคุมจับคู่ประเทศ

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับการจับคู่ประเทศ (Travel Bubble) ขณะนี้มอบกรมควบคุมโรค และ น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล ขณะนี้ตนต้องจัดคิวพบเอกอัครราชทูตหลายประเทศที่ประสานเข้ามา พร้อมส่งกรอบการควบคุมป้องกันโรค การคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงการคัดกรองของประเทศไทยก่อนนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรการในไทยหรือไม่ โดยจะเน้นบนพื้นฐานความปลอดภัยในการควบคุมโรคและเศรษฐกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือและเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ สบค. ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 26 มิ.ย.นี้

● โวต้องกล้าเริ่มให้คนไปมาทำธุรกิจ

“คงเป็นลักษณะการทำเอ็มโอยู หากประเทศ

ที่จับคู่แล้วเกิดการระบาดขึ้นมาอีก และควบคุมไม่ได้ก็สามารถยกเลิกได้ ทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไป ไม่อยากให้กังวล เราต้องกล้าที่จะเริ่มผ่อนคลาย มาตรการต่างๆให้มีการเดินทางไปมาหาสู่ประกอบธุรกิจกัน อาจจะเริ่มจากผู้ประกอบการธุรกิจเทคนิค เชื้อลบรรดาครู คนทำงานที่มีใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น อาจจะยังไม่ถึงขั้นนักท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าต่อไปเปิดประเทศตอนนี้ทั้งเราและเขายังไม่มีโรคจะมาท่องเที่ยว แต่มั่นใจว่าถ้าเรารัดไม่ตกร ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ” นายอนุทินกล่าว

● ยังไม่มีคุยเรื่อง พ.ร.บ. โรคติดต่อ

เมื่อถามถึงกรณีมีแนวโน้มในการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และอาจจะมีการใช้เพียง พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 ถือว่าเพียงพอหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่มีการหารือถึงจุดนี้ว่าจะใช้แนวทางไหน เพราะขณะนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีอยู่ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตคน เพราะเคอร์ฟิวก็ไม่มีแล้ว คนที่ทำงานหนักก็ยังเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่น เดิม เพราะกิจกรรม กิจกรรมต่างๆกลับมาเปิดปกติ รวมถึงผับ บาร์ การจำหน่ายสุราได้บ้าง เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เหมือนกัน หากประชาชนเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ ขอความร่วมมือให้ประชาชนเมตตาใช้ชีวิตวิถีใหม่มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีก เพราะวันนี้ร้ายไม่รู้ว่ายังมีคนติดเชื้อไม่มีอาการหลงเหลืออยู่หรือไม่

● สบค. ยืนยันแอปไทยชนะปลอดภัย

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่าที่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ยืนยันว่ามีความปลอดภัยแน่นอน เพราะมีคณะกรรมการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดูแลอยู่ไม่ให้เกิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่การให้จดข้อมูลเบอร์โทร. ลงสมุด ทางร้านต้องมีวิสัยดูแลด้วย ต่อไปกระทรวง ดีอีเอสต้องเข้ามาดูระบบและความละเอียดรอบคอบ ส่วนนี้ให้ด้วย

● เล็งทำเป็น โลก ไร้โควิด เชื้อโควิด

น.พ.วีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้แอปไทยชนะ กำลังพัฒนาให้ระบบเช็กอิน เช็กเอาท์เป็นกลุ่มได้ หรืออาจเปิดจองตัวเข้าสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสัตว์ ขึ้นรถทัวร์ และกำลังออกเป็นหมายเลขประจำตัว เพื่อส่งเสริมการขาย สามารถติดตามได้เป็นส่วนบุคคล

ร้านค้าจะมีการให้เรตตั้ง 3-5 ดาว ทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มหลายคนบอกว่าอยากให้พัฒนาขึ้นเป็นโลโก้ หากร้านค้าไหนมีคิวอาร์โค้ดไทยชนะติดอยู่แสดงว่าคุณภาพครบถ้วน ระหว่างร้านมีคิวอาร์โค้ดกับร้านที่ไม่มี ขอให้ไปร้านที่มีคิวอาร์โค้ดไว้ก่อน เพราะถูกจัดการหมดแล้ว แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการ ส่วนร้านที่ไม่มีคิวอาร์โค้ด มีประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่พร้อมบริการใครต่อไปคิวอาร์โค้ดไทยชนะ จะเป็นโลโก้ด้านความปลอดภัยในการติดหรือไม่ติดโควิด-19

● ดีอีเอสระบุใช้ควบคุมโรคเท่านั้น

ขณะที่ น.พ.พลวรรธน์ วัชรกุลจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า แอปพลิเคชันไทยชนะ มีแนวทางปฏิบัติง่าย ๆ ในการให้บริการ คือ 1.วิธีลงทะเบียนง่าย สะดวกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถใช้บริการได้เลย 2.ลดความยุ่งยากในการให้บริการ และปกป้องความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของประชาชน 3.สามารถเช็คเอาต์ หลังจากให้บริการ (เมื่อไหร่ก็ได้) 4.ป้องกัน QR Code ปลอม 5.ช่วยเช็คความถูกต้องของกิจการ/ร้านค้า/สถานประกอบการว่าทำได้ทำตามมาตรการจริงหรือไม่ 6.ป้องกันการกรอกรบอร์โทรศัพท์ผิด 7.ช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ใดหรือร้านค้าที่ไปใช้บริการ ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกรมควบคุมโรคเป็นผู้ควบคุมข้อมูล มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้การควบคุม ดังนั้น ผู้ประมวลผลไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การควบคุมโรคโควิด-19 เท่านั้น

● ข้อความขยะยังป่วนคนใช้ไอ โฟน

มีรายงานด้วยว่า จากกรณีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เคยกล่าวถึงกรณีข้อความโฆษณาชวนเชื่อที่มีการแพร่ระบาดแข่งกับโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ว่า ได้ส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้ให้บริการระบบ iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ ไอ โฟน และแท็บเล็ต ไอแพดของ Apple แล้ว แต่ยังไม่ตอบรับกลับมาจนถึงขณะนี้ข้อความขยะโฆษณาชวนเชื่อเล่นพนันที่ประชาชนกังวลว่าเกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ผู้ที่ใช้ระบบดังกล่าวยังคงได้รับข้อความขยะนี้อยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะปิดตามคำแนะนำของผู้ให้บริการจากค่ายมือถือ แต่ก็ยังมีข้อความขยะเข้ามาสร้างความรำคาญอยู่เรื่อยๆ

● เผยผลสำรวจภาวะเครียดพุ่ง

ขณะที่ น.พ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ว่า จากการประเมินสุขภาพจิตประชาชนในช่วงการระบาดโควิด-19 รวม 6 ครั้ง ครั้งล่าสุดสำรวจระหว่างวันที่ 26-30 พ.ค.63 ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนคลายล็อกประเทศมากขึ้นสำรวจความเครียดภาวะหมดไฟ ภาวะซึมเศร้า ความคิดทำร้ายตัวเอง ทั้งในกลุ่มประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีความเครียดระดับมากเพิ่มมาจาก 4.8% เป็น 7.9% เช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนเครียดระดับมากเพิ่มจาก 2.7% เป็น 4.2%

● บุคลากรการแพทย์-ประช.หมดไฟ

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า ส่วนภาวะหมดไฟ พบว่าเพิ่มมากขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม โดยในส่วนของบุคลากรสาธารณสุข แม้ว่าการระบาดจะลดลงแต่ภาระงานยังเพิ่มขึ้น จากผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคอื่นๆ กลับเข้ามาเหมือนเดิม ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีความหมดไฟเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะความพยายามในการต่อสู้กับความยากลำบากทำให้เกิดความเหนื่อยล้า หมดไฟได้ การสำรวจข้อนี้จะแบ่งเป็น 3 ด้าน 1.ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลังงานทางจิตใจ บุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจาก 5% เป็น 6.5% ส่วนประชาชนเพิ่มจาก 3.3% เป็น 3.6% 2.ด้านการมองความสามารถในการทำงานลดลง ขาดความรู้สึกระดมความสำเร็จ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจาก 3.1% เป็น 4.7% ประชาชนเพิ่มจาก 2.2% เป็น 3.2% และ 3.การมองความสัมพันธ์ในที่ทำงานในทางลบ ระวังง่ายขึ้น รู้สึกเทินห่างจากคนอื่น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจาก 4.1% เป็น 4.9% และประชาชนเพิ่มจาก 1.7% เป็น 2.6%

● โควิด-19 ทำซึมเศร้าอีก

น.พ.จุมภฏกล่าวต่อว่า สำหรับอาการซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มจาก 1.4% เป็น 3% ประชาชนซึมเศร้าเพิ่มจาก 0.9% เป็น 1.6% เช่นเดียวกับความคิดทำร้ายตัวเองเพิ่มขึ้น โดยบุคลากรการแพทย์เพิ่มจาก 0.6% เป็น 1.3% ขณะที่ประชาชนเพิ่มจาก 0.7% เป็น 0.9% ทั้งนี้ แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ต้องระวังและประเมินสถานการณ์ต่อไป เพราะภาวะซึมเศร้าเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเอง ส่วนด้านความกังวลพบว่าทั้ง 2 กลุ่มกลัวติดเชื้อแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขระดับประเทศและระดับจังหวัด

ของตัวเองคิดเป็น 99% ตรงนี้นับเป็นกำลังใจให้คนทำงานมากที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ

● จับตาอารมณ์คนรอบข้าง

น.พ.จุมภฏกล่าวอีกว่า ขอย้ำว่าภาวะอารมณ์ของคนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าปกติก็ตาม ขอให้ประชาชนช่วยกันสังเกตอารมณ์ตัวเอง คนรอบข้างคนในครอบครัวว่ามีปัญหาความเครียด ความกังวลอย่างไรหรือไม่ สังเกตง่ายๆ คือ มีอาการซึมลงหรือไม่ นอนไม่หลับ ใช้สารเสพติด ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่มากขึ้นหรือไม่ หากมีอาการเหล่านี้ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วน 1323 เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น หากไม่ดีขึ้น จะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อไป โดยแผนการดูแลสุขภาพจิตจะดู 3 ด้าน คือ พลังใจ อึดฮึดสู้ระดับบุคคล 2.การทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง จับมือผ่านปัญหา และ 3.ทำให้ชุมชนสร้างความรู้สึกปลอดภัย มีหวังว่าจะผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน ไม่ถดถอย แบ่งแยก ทั้งนี้ เชื่อว่าถ้ามีการระบาดรอบ 2 สามารถใช้แนวทางเดิมนี้ได้

● เทวัญเผยวัดทั่วปท.ค้างค่าไฟ 40-50 ล.

วันเดียวกัน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงมาตรการเยียวยาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่าที่ประชุม ครม.วันที่ 18 มิ.ย.รับหลักการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์และสามเณรเบื้องต้นมีมาตรการเยียวยาให้ปัจจัย 60 บาทต่อรูปทุกวันเป็นเวลา 3 เดือนอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการอีกหลายชุดในการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟให้กับทางวัดได้รับรายงานจากการไฟฟ้า ทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวง มีวัดจำนวนมากติดค้างค่าไฟฟ้าช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 40-50 ล้านบาททั่วประเทศ ส่วนเรื่องค่าน้ำยังไม่ได้รับการรายงาน เรากำลังพิจารณาในส่วนนี้ด้วย จากเดิมที่ลดให้ 3 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้แล้ว

● พศ.เสนอลดค่าไฟ 50% นาน 3 เดือน

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น พศ.ยังเสนอให้ลดค่าไฟ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 3 เดือน โดยกระทรวงมหาดไทยจะรับไปพิจารณาไปพูดคุยกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงต้องไปคุยกันในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วย ทั้งนี้ การไฟฟ้า และการประปา ไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟ เพราะถือว่าเป็น

ศูนย์กลางที่ประชาชนเข้าไปทำบุญ และวัดยังเป็น ศูนย์กลางแจกจ่ายถุงยังชีพ ทำโรงทานช่วยเหลือ ประชาชน นอกจากนี้ ยังพบว่า ในส่วนของผู้รับ บริจาคค่าน้ำค่าไฟของวัดนั้น ไม่มีการบริจาคเลย

● ส่งรายชื่อถิ่นกระทรวงตรวจสถานะ

วันเดียวกัน มีรายงานจากกระทรวงเกษตรฯ ว่า ธนากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส่งคืนข้อมูลรายชื่อทะเบียนเกษตรกรให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งสิ้น 224,331 ราย เพื่อให้ตรวจสอบสถานะต่างๆ แบ่งออกเป็น การเสียชีวิต ถูกจำหน่าย และเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร 182,905 ราย และเป็นข้าราชการ 91,426 ราย นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้า บัญชีเกษตรกรได้ 158,905 ราย เนื่องจากเกษตรกร ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน โดยเกษตรกร สามารถแจ้งช่องทางการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ส่วนผลการโอนเงินช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร รายละเอียด 3 เดือน ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.-16 มิ.ย.2563 รวมทั้งสิ้น 46,178.22 ล้านบาท จำแนกเป็น การโอนเงินในเดือน พ.ค.2563 จำนวน 7,235,675 ราย จำนวนเงิน 36,178.38 ล้านบาท และเดือน มิ.ย.2563 เริ่มทยอยโอนแล้ว 1,999,968 ราย วงเงิน 9,999.84 ล้านบาท

● เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ 192,511 ราย

สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ์ ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th หรือแอปพลิเคชัน “เกษตรกรดิจิทัล-Digital Farmer” โดยอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย.63 มีเกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์ เยียวยาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงาน 192,511 ราย รวมทั้งสิ้น 194,021 เรื่อง โดยจำแนก เรื่องตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ กรมส่งเสริม การเกษตร 170,668 เรื่อง กรมปศุสัตว์ 14,630 เรื่อง กรมประมง 1,656 เรื่อง การยางแห่งประเทศไทย 6,828 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 215 เรื่อง กรมหม่อนไหม 20 เรื่อง และกรม สรรพสามิต (ทะเบียนยาสูบ) 4 เรื่อง โดยผลการ ดำเนินงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาลแล้ว 16,144 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน ต้นสังกัด 1,744 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาการอุทธรณ์ฯ 176,133 เรื่อง

● โอนงวด 2 เกษตรกร 3 วัน 2.9 ล. ราย

ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า วันนี้ (17 มิ.ย.) ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน งวดที่ 2 ให้เกษตรกร

เพิ่มอีก 999,983 ราย ทำให้ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิ.ย.63 รวม 3 วัน ธ.ก.ส. โอนเงินให้กับเกษตรกรแล้ว 2.99 ล้านบาท เป็นเงิน 14,999.76 ล้านบาท ส่วน คนที่เหลือ 4.21 ล้านบาท จะดำเนินการ เร็วขึ้นใน 4 วันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กำลังเร่งตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนากร ซึ่งเกษตรกรแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มแล้ว 45,210 ราย หากได้รับคำยืนยันจากธนากรต่างๆ ธ.ก.ส. จะโอนให้ทันที ส่วนที่ยังไม่สามารถโอน 157,248 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลข บัญชีนั้น ขอให้เกษตรกรรีบแจ้งหมายเลขบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com เป็นบัญชีธนากร ได้ก็ได้ รวมทั้งให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สังกัด กระทรวงเกษตรฯ ระดับภูมิภาคให้ไปติดต่อที่บ้าน และแจ้งข้อมูลเลขบัญชีมายัง ธ.ก.ส.

● พม.ลาดจ่ายกลุ่มเปราะบางต้น ก.ค.

อีกด้านหนึ่ง นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงถึงการจ่ายเงินตามมาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 3 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือเยียวยา ประกอบ ด้วยกลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคน พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวม 6,781,881 ราย รายละเอียด 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ว่า พม.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เร่งเบิกจ่ายให้ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย คาดว่า จะเริ่มจ่าย ได้สิ้นเดือน ก.ค.จำนวน 2,000 บาทเป็นยอดเดือน พ.ค. และ มิ.ย. และอีก 1,000 บาทในเดือน ส.ค.

● เตือนอย่าหลงเชื่อหลอกลวงทะเบียน

นางพัชรีกล่าวย้ำต่อว่า ทั้ง 3 กลุ่มไม่ต้อง ลงทะเบียนใดๆ เพราะ พม.จะจ่ายผ่านบัญชีหรือ เงินสด ยึดจากฐานข้อมูลในการจ่ายเบี้ยต่างๆ ให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่แล้ว ผ่าถ้อยคำไปหลงเชื่อผู้ ไม่หวังดีหลอกลวงลงทะเบียนใดๆ ส่วนที่กรม.อนุมัติ ช่วยเหลือเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกันนั้น กรณีที่ได้รับ เงินเยียวยาจากกลุ่มเปราะบางไปแล้ว จะไม่ได้รับ ในส่วนนี้ เพราะเป็นการช่วยเหลือเพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิ ยกเว้นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก เกิดที่เป็นการจ่ายให้กับเด็กที่มีสิทธิ์ ไม่เกี่ยวกับพ่อ แม่ หากได้รับการเยียวยาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในแต่ละพื้นที่

หรือ โทร.สอบถามศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300

● ผู้ประกันตนพัทลุงขอเงินเยียวยา

ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายปราโมทย์ รักจันทร์ ผู้แทนนายจ้างของผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายผู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” และเงินเยียวยาเกษตรกรตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน จ. พัทลุง มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม มาตรา 33 ได้รับผลกระทบกว่า 18,000 คน นายจ้าง และลูกจ้างทราบดีว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 จะ ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิกรณีว่างงานเลิกจ้าง แต่เงินดังกล่าวเป็นเงินสะสมของผู้ประกันตนและ นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือน ไม่ใช่เงินเยียวยา จากรัฐบาล ขอเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง และ กระทรวงเกษตรฯ ไม่สมควรนำฐานข้อมูลผู้ประกัน ตนกับสำนักงานประกันสังคมมาใช้เป็นเกณฑ์ พิจารณาผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐบาล จนทำให้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคเหมือน กลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน ขอให้รัฐบาลทบทวนอย่างเร่งด่วน

● ลุยตรวจร้านอาหารเมืองชุมแพ

ส่วนบรรยากาศหลังประกาศผ่อนปรนเฟส 4 ในต่างจังหวัด นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นอก.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สั่งการให้นายสมคิด ชานินกุล ปลัดอำเภอ ฝ่ายป้องกัน นำกำลัง อส.ร่วมกับสายตรวจ สก.ชุมแพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจร้านอาหารใน เขตพื้นที่ อ.ชุมแพ หลัง สบค.คลายล็อกเฟส 4 ผ่อนปรนให้นั่งดื่มกินเหล้าเบียร์ในร้านได้ โดยเข้า ตรวจร้านเดอะป๊อบ@ชุมแพ ถนนมิตรภาพ ร้านวันวาน ถนนชุมแพ-ภูเขียว และร้านอุดมสุข@ชุมแพ ริมสวน สุภาพโสภณน้ำใส พบว่าทุกร้านตั้งจุดคัดกรองอย่าง เกร่งกรี้ด มีเพียงการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างที่ บางร้านยังคงค่อนข้างหนาแน่น นายสมคิดกล่าวว่า ร้านต่างๆยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม โควิด-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย จัด ให้มีจุดล้างมือ การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดจำกัด จำนวนบุคคลในร้าน และต้องลงทะเบียนผ่าน แพลตฟอร์มไทยชนะด้วย

● ขอบทบทวนเปิด 2 อุทยานฯ กระบี่

ขณะที่นายเอกวิทย์ ภิญญโธธรรม โนทัย ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.กระบี่เผยว่า หลังจาก กรมอุทยานฯ เตรียมปลดล็อกแหล่งท่องเที่ยวในเขต

อุทยานฯ 127 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 150 แห่งในวันที่ 1 ก.ค. โดยอุทยานฯหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และอุทยานฯธารโบกขรณี อ.เมืองกระบี่ เป็น 2 อุทยานฯที่อยู่ในข่ายยังไม่เปิดให้เที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการใน จ.กระบี่ เป็นอย่างมาก เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.กระบี่ ล้วนอยู่ใน 2 อุทยานฯดังกล่าว ได้ร่วมประชุมหารือรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อกรมอุทยานฯ ขอให้คลายล็อก 2 อุทยานฯดังกล่าวผู้ประกอบการพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้านนายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อุทยานฯหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีกล่าวว่า จะรวบรวมปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.กระบี่ เสนอต่อกรมอุทยานฯเพื่อพิจารณาต่อไป

● หมู่เกาะเภตราพร้อมเปิด 1 ก.ค.

ด้านนายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา จ.สตูลกล่าวว่า กรมอุทยานฯประกาศเปิดอุทยานฯให้ท่องเที่ยวได้ แบ่งเป็นเปิดให้เข้าทุกจุดท่องเที่ยว 64 แห่ง เปิดจุดท่องเที่ยวบางส่วน 68 แห่ง และยังไม่เปิด 28 แห่ง สำหรับอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา จัดอยู่ในกลุ่มเปิดจุดท่องเที่ยวบางส่วน มีพื้นที่ครอบคลุม จ.สตูล และ จ.ตรังบางส่วน (เกาะเหลาเหลียง) พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ประกอบด้วย สะพานข้ามกาลเวลา ตั้งอยู่บริเวณที่ทำกรอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา ปราสาทหินพันยอด และเกาะลิคี ที่อยู่ไม่ห่างฝั่งมากนัก รองรับนักท่องเที่ยวได้จุดละ 100 คน ต่อการให้บริการในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) จำกัดจำนวนคน ใช้การสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ เช็กอิน-เช็กเอาท์เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดก่อนเข้าแหล่งท่องเที่ยว

● แห่ซื้อชุด นร.รับเปิดเทอม

วันเดียวกันที่ย่านบางลำพูทอมแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนชื่อดัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากทยอยเดินทางมาซื้อหาเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. โดยเฉพาะร้านที่ได้รับความนิยมมายาวนานอย่างร้านชุดนักเรียนตราสมอ และร้านท็อป ตลอดทั้งวัน พ่อแม่ปู่ย่าจึงบุตรหลานเดินเข้าออกซื้อชุดนักเรียนกันไม่ขาดสาย นายวรวิทย์ ศิริวิณิษฐนทร ผู้ดูแลร้าน

ชุดนักเรียนตราสมอเผยว่า เนื่องจากการเปิดภาคเรียนปีนี้เดือนออกไปเป็นเดือน ก.ค. ประกอบกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลงไปราว 10% ลูกค้าบางคนอาจใช้เครื่องแบบเก่าที่พอใช้ได้อยู่ไปก่อนเพื่อเป็นการประหยัด เว้นแต่กลุ่มผู้ปกครองที่บุตรหลานต้องเปลี่ยนชั้นเรียนจากอนุบาลเป็นชั้นประถมหรือ ป.6 ขึ้นมัธยม ต้องซื้อเครื่องแบบใหม่ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือชุดเบอร์ไชส์ใหญ่ชายหมดเกลี้ยง เหตุเพราะเด็กหยุดอยู่บ้านนานหลายเดือนตัวโตขึ้น ต้องอัปเดต ส่วนเรื่องราคาของชุดนั้นยังคงปกติไม่มีการขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า

● หลายครอบครัวกัดฟันเพื่อลูก

นายกฤษฎี กุลเพชรชาติ วัย 37 ปี อาชีพพนักงานส่งสินค้ากล่าวว่า บุตรสาวขึ้นเรียนชั้น ป.1 ต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียนใหม่ทั้งหมดแต่เนื่องจากช่วงนี้รายได้ลดลงทำให้ครอบครัวต้องแก้ปัญหาด้วยการแบ่งการซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นรอบๆ ไม่สามารถที่จะซื้อครั้งเดียวครบ ยืนยันว่าแม้จะมีรายได้ที่ลดลงต้องจิ้นรนมากขึ้น แต่เรื่องการศึกษาของลูกจะไม่ยอมให้ตกหล่น ลูกจะต้องได้ไปเรียนโดยมีอุปกรณ์และเครื่องแบบในการเรียนครบถ้วนตามที่โรงเรียนกำหนดเหมือนคนอื่น ด้านนางนารี (ขอสงวนนามสกุล) พนักงานบริษัท วัย 40 ปีกล่าวว่า ครอบครัวตนได้รับผลกระทบในช่วงนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากสามีต้องถูกเลิกจ้างเมื่อใกล้เปิดเทอม ต้องกัดฟันหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนให้ลูกก่อนเปิดเรียน โชคดีที่มีบุตรชาย 2 คน คนโตเรียนชั้น ม.3 คนเล็กชั้น ม.2 สามารถที่จะให้คนเล็กสลับไปใช้เครื่องแบบที่ชายแทนได้เพื่อที่จะไม่ต้องซื้อชุดใหม่ 2 คน

● นายกฯออกทีวีชูนิวโนมอล

ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หัวข้อ วิธีการทำงานแบบนิวโนมอลของนายกรัฐมนตรีว่า แม้ยังประกาศชะงักต่อโควิดได้ไม่เต็มที่นัก แต่ต้องวันข้างหน้าคือทำให้คนไทยสามารถกลับมาทำมาหากินกันได้ดังเดิมอีกครั้ง วิกฤติโควิดครั้งนี้ ทำให้ตนได้ตระหนักชัดว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งที่เป็นสุดยอดไม่แพ้ประเทศใด

☆ มีต่อหน้า 15

เว็บพั้น

☆ ต่อจากหน้า 11

ในโลก 2 เรื่องความเป็นไทย คือความพร้อมใจเป็น

หนึ่งเดียวช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ และมีคนเก่งที่มีความสามารถอยู่เยอะมากต้องการที่จะช่วยประเทศชาติ โดยไม่มีข้อแม้ ทำไมเราถึงไม่จับมือฝ่าวิกฤติทำประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นก้าวไปข้างหน้า คิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและทั้งประเทศ ควรจะทำงานในทุกวันให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในวิกฤติ เราต้องก้าวข้ามเกมการเมือง และลงมือทำงานกันอย่างจริงจังให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น จากนั้นเป็นต้นไปรัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ นิวโนมอลแผนทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย

● สัปดาห์หน้าเปิดรับฟังทุกภาคส่วน

นายกฯกล่าวต่อว่า หลังโควิดจะปรับวิธีการวางแผน และกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของรัฐบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สัปดาห์หน้าจะขอให้แต่ละภาคส่วนเตรียมการเข้ามานำเสนอวิสัยทัศน์เปลี่ยนโฉมและขับเคลื่อน หลังรับความคิดเห็นแล้ว รัฐบาลจะพิจารณาความเป็นไปได้ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะต่างๆในวิธีการที่โปร่งใส และเปิดกว้างหาหนทางที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นจริง เปลี่ยนการประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริงและทำงานเชิงรุกมากขึ้น กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม ให้กระทรวงต่างๆทำขึ้นมาขออนุมัติจาก ครม. ตนจะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง อาจจะมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมรับฟังหากเป็นข้อเสนอแนะที่ดีพร้อมที่จะทำตาม



●เปิดเว็บไซต์'ช่วยเกษตรกร.com'

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรฯ โดยมี นายศตพล จันทน์รงค์ เป็นประธาน เตรียมมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวโครงการโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (เอไอซี) พร้อมกันทั่วประเทศ สร้างช่องทางการขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดโปรแกรมขนส่งลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตร โดยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะเริ่มเปิดบริการใหม่คือ เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตรกร.com

นายศตพลกล่าวว่า เกษตรกรที่สนใจ ลงทะเบียนรับสิทธิ ที่เว็บไซต์ [ช่วยเกษตรกร.com](http://www.ช่วยเกษตรกร.com) ตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ เมื่อมีการขนส่งให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัม คิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563

ชู3แนวทางลดข้อพิพาทปม'หอยแครง'อำเภอบ้านดอน

กรมประมง... เผยพบ "ลูกหอยแครง" ในอำเภอบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เกิดมากที่สุดในรอบ 3 ปี ผลพวงจากการวางมาตรการที่เข้มงวด เล็งปู 3 แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วม หนุนคล้ายปมข้อพิพาทแย่งชิงทรัพยากรชายฝั่งทะเลระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการเลี้ยงหอย

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลของอำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะเขตอ.เมือง และ อ.พุนพิน เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการเกิดและแพร่ขยายพันธุ์ของหอยแครง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแม่น้ำ ลำคลองหลายสายไหลมาบรรจบ และนำพาแร่ธาตุอาหารไหลลงสู่อำเภอบ้านดอน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติอย่างมาก ลูกหอยแครงจึงมักเกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่ โดยช่วงหน้าแล้งหากมีฝนตกหลายวัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเล เป็นการกระตุ้นให้หอยแครงวางไข่และผสมพันธุ์ และหากปีใดน้ำทะเลเค็มความเค็มสูง (สูงกว่า 25 ppt) ลูกหอยก็เจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลของกรมประมงพบว่า บริเวณอำเภอบ้านดอนมีลูกหอยแครงเกิดปริมาณมากขึ้นในรอบ 3 ปี เนื่องจากปีที่ผ่านมาน้ำทะเลมีความเค็มต่ำ แต่ปีนี้ น้ำ

ทะเลในอำเภอบ้านดอนกลับมีความเค็มสูงกว่าทุกปี ประกอบกับก่อนช่วงที่ลูกหอยจะเกิดยังมีฝนตกลงมา 3-4 ช่วง ช่วงละ 3-4 วัน ทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสลับกับน้ำเค็มจัด จึงกระตุ้นให้หอยแครงผสมพันธุ์ และวางไข่ในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมประมงกล่าวต่อว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราการรอดของลูกหอยในพื้นที่ดังกล่าวคือ การใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 เพื่อวางมาตรการสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเข้มงวด ทำให้ลูกหอยวัยอ่อนไม่ถูกรบกวนจากเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง โดยได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ระยะ 3 ไมล์ทะเล และ การออกประกาศกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบและพื้นที่ทำประมงของเครื่องมือคราดหอยที่ห้ามทำประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 โดยห้ามทำประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และให้สามารถทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งได้ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 1.เครื่องมือคราดหอยที่มีความกว้างของปากคราดไม่เกิน 3.5 เมตร 2.เครื่องมือคราดหอยที่มีขนาดช่องซี่คราดมากกว่า 1.2 เซนติเมตร (โดยวัดจากด้านในของซี่คราดหนึ่งไปยังด้านในของอีกซี่คราดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กัน) 3.ความยาว



มีศักดิ์ ภักดีคง

ของเรือกลที่ใช้ประกอบกับเครื่องมือคราดหอยต้องไม่เกิน 18 เมตร 4.จำนวนของเครื่องมือคราดหอยต้องไม่เกิน 3 อัน (หน่วย) ต่อเรือกล 1 ลำ ส่วนการจับด้วยมือ สวิง หรือการทำกรประมงโดยวิธีอื่น ที่ไม่ใช่เรือประกอบเครื่องยนต์ สามารถทำการประมงในเขตชายฝั่งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังเห็นควรให้พื้นที่จับสัตว์น้ำในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน ซึ่งเป็นแหล่งเกิดพันธุ์ลูกหอยแครงตามธรรมชาติเป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และจากปริมาณทรัพยากรลูกหอยแครงที่เกิดขึ้นจำนวนมากนี้ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ระหว่างกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเลี้ยงหอย กรม

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 18 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14296

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 46.83

Ad Value: 42,147

PRValue (x3): 126,441

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชู3แนวทางลดข้อพิพาทปม'หอยแครง'อ่าวบ้านดอน

ประมงจึงวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากร
หอยแครง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ดังนี้ 1.บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จาก
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันบังคับใช้กฎหมาย
ในการจัดการแปลงหอยที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ
ให้เป็นพื้นที่ทำการประมงของชาวประมง 2.ใช้
กลไกของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
เลี้ยงหอยทะเล พร้อมประกาศให้เป็นเขตพื้นที่
อนุญาตเลี้ยงหอยตามขั้นตอนต่อไป โดยการ
ให้สิทธิกับชาวประมงพื้นบ้านในการรวมกลุ่ม
เป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกัน 3.กำหนดพื้นที่บางส่วน
เป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำห้ามทำการประมงอย่าง
ถาวร โดยประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชกำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 เพื่อ
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์หอยแครง ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่
สาธารณะของอ่าวบ้านดอนได้อย่างเท่าเทียม
บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย โดย
อาศัยความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อร่วมกันสร้างผลผลิต
ให้ทรัพยากรหอยแครงคงความอุดมสมบูรณ์
ตลอดไป ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้การ
ประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รปช.จัดทันที-หลัง'หม่อมเต่า'ไขก๊อก ชิงส่ง'เอนก'รมว.

เจ้าตัวพร้อมนั่งทุกเก้าอี้
สะพัดป้อมชูแธงค์เลขา
'แคร่'ตั้งเพ็งมือประสาน
'วิษณุ'ชี้คิวเลือกห้องถิ่น
ศาลธรณ.รับฟ้องธรรมนัส

รปช.ส่ง'เอนก'เสียบ รมว.แรงงาน
เจ้าตัวพร้อมรับ 'หม่อมเต่า'แจง
ไขก๊อกพันหัวหน้า ทิศทางไม่ตรง
กัน สะพัด'บีกป้อม'วางตัว'เสียบ
แธงค์'นั่งเลขาฯ 'สันติ'พอ.พรรค
'วิษณุ'แนะจัดเลือกตั้งท้องถิ่น
1 ต.ค. ไร้ปัญหาบางฯ
(อ่านต่อหน้า 7)



ลาออกเอง - ม.ร.ว.จัดมณฑล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงการลาออก
จากหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชนไทย ว่าไม่มีใครกดดัน และการบริหาร
งานกระทรวงแรงงานต้องใช้เวลา 5 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลง แต่เพิ่งทำได้
เพียงปีเดียวพรรคกลับมีมติว่าทำงานไม่ผ่าน ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่
17 มิถุนายน

ต่อจากหน้า 1

ส่ง'เอนก'

'บักตู้ง'จัดจ้อหม่อมเต่าไขก๊อก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 3/2563 ที่ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจากลาออกหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชนไทย (รปช.) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะส่งผลให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันทีหรือไม่ โดยนายฯ ได้หันมามองและฟังคำถามแต่ไม่ได้ตอบแต่อย่างใด ขณะที่เมื่อผู้สื่อข่าวได้กระซิบถามนางนงนุช บุญญานุวัตร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในการปรับ ครม.ครั้งนี้จะให้เรียกตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแทนตำแหน่งโฆษกได้หรือไม่ โดยนางนงนุชทำท่าเหมือนตกใจเล็กน้อยก่อนยิ้มแบบเขินๆ โดยไม่กล่าวอะไร

'บักบ้อม'ย้ำสมาชิกขึ้นนั่งหัวหน้า

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ระบุว่าคุณสมบัติของกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค พปชร.ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า ไม่รู้เป็นเรื่องของเขา เขาคิดเอง เขาคิดคนเดียว

ต้องไปถามเขา ผู้สื่อข่าวถามว่าหากสมาชิกออกมาพูดอย่างนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก

ผู้สื่อข่าวถามว่า สมาชิกพรรคมีมติสนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้พร้อมทำหน้าที่แล้วหรือยัง พล.อ. ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่รู้เลย แล้วแต่สมาชิก ส่วนที่สมาชิกบอกว่าจะเสนอแต่ชื่อเดียวยังไม่รู้

โยนนายกรัฐมหตปมปรับครม.

เมื่อถามว่า จากนั้นการทำงานของพรรคจะต้องยึดหลักอะไรในการทำงานร่วมกันของสมาชิก พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว คิดกันหนึ่งเดียว คิดเหมือนกัน แต่ทุกคนต้องมาหลอมรวมให้เกิดความคิดอันเดียวกัน ถึงจะทำให้พรรคเข้มแข็ง

ผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ละครั้งควรพิจารณาอย่างไร รองนายฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องของนายฯ ส่วนในพรรคไม่มีแย้งกัน แล้วแต่นายฯคนเดียว นายฯจะทำอะไรพรรคก็สนับสนุน เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีการส่งสัญญาณให้แต่ละพรรคไปจัดการภายในพรรคของตัวเอง ในพรรค พปชร.มีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เรื่องของนายฯ นายกรัฐมหตว่าคนไหนเป็นยังไง นายฯดูหมดทุกพรรค คงไม่บอกหรอกว่าคนไหน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากนายฯมาขอคำแนะนำ พล.อ.ประวิตรจะแนะนำการปรับ ครม.อย่างไร รองนายฯกล่าวว่า ไม่มี ไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ เป็นเรื่องของนายฯ

เมื่อถามว่า หาก พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว จะแนะนำพรรค พปชร.เรื่องตำแหน่ง

รัฐมนตรีอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรค

พุทธิพงษ์ชี้มี2ชื่อชิงเลขาพปชร.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรักษาการ กก.บห.พรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกหัวหน้าและเลขาธิการพรรค พปชร.ชุดใหม่ว่า ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ จะมีการประชุมรักษาการ กก.บห. คงได้มีการพบกันหลายคน และคงได้หารือกัน โดยสามารถพูดคุยกันได้ ไม่ได้มีปัญหาหนักหนาเหมือนที่เป็นข่าวกัน ในการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญของพรรค เพื่อเลือก กก.บห.ชุดใหม่ การกำหนดแนวทางว่าใครจะเป็นคณะกรรมการจัดการการเลือกในตำแหน่งต่างๆ การกำหนดขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกต้องตามข้อบังคับของพรรค เพื่อให้ออกมามีส่วนเรื่องใครจะดำรงตำแหน่งใดใน กก.บห.ยังไม่มีการระบุ แต่โดยปกติก่อนวันประชุมใหญ่สามัญจะมีการพูดคุยถึงบุคคลที่ดำรงหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคกันก่อน ส่วนบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่นั้นยอมรับว่าขณะนี้ มี 2 รายชื่อ ส่วนการปรับเปลี่ยน กก.บห.ครั้งนี้จะส่งผลต่อการปรับ ครม.หรือไม่นั้นไม่ทราบ

สะพัด'เสียแรงแค้'เลขา-สันตินั่งผอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค พปชร. ลงนามในหนังสือเชิญกรรมการกรรมการบริหารพรรค พปชร.ร่วมประชุมในวันที่ 19 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรค อาคารปานศรี ในวาระการเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค เพื่อกำหนดเวลา สถานที่ ที่จะเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรค ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อค่ำวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตรตัดสินใจให้นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท จากกลุ่มสามมิตร ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค พปชร. การตัดสินใจดังกล่าว นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แคนดิเดตเลขาธิการพรรค ได้ยอมรับการตัดสินใจของ พล.อ.ประวิตร ส่วนนายสันติจะทำหน้าที่ผู้อำนวยการพรรค

'เทวัญ'ชี้บักตู้งยังไม่แจ้งปรับครม.

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา



เปิดตัว - กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทย นำโดย "สมาชิกเริ่มต้น" อาทิ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช นายภูมิธรรม เวชยชัย และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ร่วมเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการ ที่รอยชัสเปซ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 18 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15439

หน้า: 1 (กลาง), 7

Col.Inch: 272

Ad Value: 421,600

PRValue (x3): 1,264,800

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: รปช.จัดทันที-หลัง'หม่อมเต่า'ไขก๊อก ชิงส่ง'เอนก'รมว.

(ชพน.) กล่าวถึงกระแสข่าวการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชนไทยของ ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า เป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับ ครม.หรือไม่ เพิ่งทราบเรื่องนี้ผ่านสื่อเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ยังคงยืนยันตามปกติ รายละเอียดทั้งหมดต้องไปถาม ม.ร.ว.จตุรมงคลเอง ทั้งนี้ หากมีการปรับ ครม.ใน ส่วนของพรรค ชพน.จะมีการพูดคุยหารือกัน ทุกอย่างยังคงเป็นเช่นเดิม ยืนยันว่าในส่วนพรรค ชพน.ยังไม่ได้พูดคุย และยังไม่ได้ทราบรายละเอียด หรือสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการปรับ ครม. แต่ทั้งนี้ ก็ยอมรับว่าในส่วนพรรค ส.ส.เข้ามาสังกัดเพิ่มเติมคือ นายสมัคร ป็องษ์ อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) โดยรู้จักกับนายสมัครมาก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เคยทบทวนให้มาลงสมัครในนามพรรค ชพน. แต่เจ้าตัวตัดสินใจลงอีกพรรคการเมืองหนึ่ง มาถึงวันนี้จึงได้ตัดสินใจกลับมาร่วมงานกัน ไม่มีเรื่องอื่นมากกว่านี้ รวมถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวน ส.ส.เพื่อรักษาโควตา รัฐมนตรีของพรรค ยืนยันว่านายกฯยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องนี้

รปช.โอบยปมไขก๊อก-เรื่อง'รปช.'

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในพรรคปชช.ที่ร้อนแรงในขณะนี้ และมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกเสนอเข้าร่วม ครม.ชุดใหม่ว่า ไม่มี และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ ทราบล่าสุดเพียงว่ามีหนังสือเชิญประชุม กก.บห.ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้เท่านั้น ยังไม่ทราบรายละเอียดการประชุม แต่คาดว่าเป็นการหารือในเรื่องทั่วไป และรับรองผลการประชุมเดิม คาดว่าเป็นเรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่ของพรรค

เมื่อถามว่า จากกรณีการลาออกจากรายชื่อพรรค รปช.ของ ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะส่งผลให้มีการปรับ ครม.เร็วขึ้นหรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า เป็นเรื่องในพรรค รปช.ไม่เกี่ยวกับ เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม.และเชิญไปปรับตำแหน่ง มีความพร้อมหรือไม่ นั้น นางนฤมลกล่าวว่า ยังไม่มีและพูดไม่ได้ ตอนนี้อยู่กับปัจจุบัน

ศาลรับวินิจฉัยปมส.ส.ธรรมนัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ได้มีการพิจารณาคำร้องกรณี ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6)

ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า ส.ส.จำนวน 51 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ ส.ส. เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) และผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 7 (5) และ (9) จึงสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 54 สำหรับการพิจารณาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.และรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ชี้ปมร้อง'จำคุก-หั่นคลองเตย'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำร้องดังกล่าวเป็นผลจาก ส.ส. พรรคฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความรัฐมนตรี ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 2 ประเด็น คือ 1.กรณีมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเคยถูกจำคุกในประเทศออสเตรเลีย 2.กรณีกรรยา ร.อ.ธรรมนัสถือหุ้นในตลาดคลองเตย ซึ่งเป็นคู่สัญญาการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่

'จตุรมงคล'รับออกเองปิดถูกกดดัน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอดีตหัวหน้าพรรค รปช. เดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงแรงงานด้วยสีหน้าเรียบเฉย และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำกระทรวงแรงงาน

และที่บริเวณห้องทำงานชั้น 6 ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นมาสัมภาษณ์ เนื่องจากยังไม่พร้อมให้ข่าว โดยบรรยากาศภายในกระทรวงแรงงานมีบรรดาสื่อมวลชนมาคัดกรอสัมภาษณ์จำนวนมาก

กระทั่งเวลา 10.30 น. ม.ร.ว.จตุรมงคล เปลี่ยนใจและพูดกับคนใกล้ชิดว่า "ผมไม่อยากหนีสื่อ จะลงไปให้สัมภาษณ์" และได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสิ้นเครือ โดยมี พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายจักร์ พันธุ์เพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆ ถึงกรณีที่ประชุม กก.บห.พรรค รปช.มีมติไม่ให้นำการทำงาน 1 ปี ว่า ตั้งใจทำงานเต็มที่ เนื่องจากการทำงานพรรค รปช.ขณะนี้ไม่ใช่ทิศทางที่อยากทำ อยากเดิน จึงตัดสินใจลาออกเอง ไม่ได้มีใครกดดัน แต่การทำงานยอมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ไม่ใช่ไม่พอใจ

รับคนมาแทน-ได้ไม่ผ่านโปร

"ผมรู้ว่าจะมีคนมาแทนที่ผม ถ้าผมไม่มีคนมาทำหน้าที่แทนทันที แต่ผมอยากเห็นพรรคนี้เดินไปตามวิถีทางที่ปกติ ในชีวิตผมเข้ามาทำงานในพรรคนี้ตั้งใจทำงาน แต่คนในพรรคไม่เห็นด้วยกับเรา เลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ขณะนี้กระทรวงแรงงานมีหลายเรื่องที่ต้องทำและต้องใช้เวลาถึง 5 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลง แต่ผมเพิ่งทำงานมา 1 ปี จะบอกว่าจะไม่ผ่านโปรได้อย่างไร

ยืนยันไม่ได้โกรธพรรค ไม่ได้น้อยใจ พรรคฟังความคิดเห็นของผม เพียงแต่ทิศทางที่พรรคจะไปไม่ใช่ทิศทางที่ผมจะไปก็เท่านั้นแหละ" ม.ร.ว.จตุรมงคลกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ม.ร.ว.จตุรมงคลเดินขึ้นไปยังห้องทำงานทันที

'รปช.'ส่ง'เอนก'นั่งรมว.แรงงาน

ที่ทำการพรรครวมพลังประชาชนไทย (รปช.) อาคารทู แปซิฟิคเพลส นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขานุการพรรค รปช. และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ แกนนำพรรค ร่วมแถลงข่าว โดยนายทวีศักดิ์กล่าวว่า ตามที่ ม.ร.ว.จตุรมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอดีตหัวหน้าพรรค รปช.ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงทำให้ในส่วนของหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคพ้นสภาพทันที และหลังจากนี้พรรคได้ทำหน้าที่ส่งแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้รับทราบ มีผลตามข้อบังคับของพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ทั้งคณะ 7 คน ต้องพ้นตำแหน่งไปโดยอัตโนมัติ แต่ให้อยู่ในฐานะรักษาการไปก่อน โดยตนจะรักษาการหัวหน้าพรรค จนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ จากนั้นทางพรรคจะทำการส่งแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีให้ทราบ ว่า ม.ร.ว.จตุ

มงคล ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอีกต่อไปแล้ว และพรรคของเอนกชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้นายเอนกพิจารณาในการปรับ ครม.ครั้งต่อไป โดยระหว่างนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปจนกว่าจะมีการปรับ ครม.

ด้านนายเอนก กล่าวถึงความพร้อมรับหน้าที่หัวหน้าพรรครปช.ว่า พร้อมรับหน้าที่ทุกอย่างและทำงานเป็นไปตามขั้นตอนของพรรค

5พรรคเร่งหาเสียงล่าป่าง

ที่จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งว่าง ที่จะจัดเลือกตั้งในวันที่ 20 มิถุนายน โดยมีผู้สมัคร 5 คน จาก 5 พรรคการเมือง คือ หมายเลข 1 นายวัฒนา ลิทธิวิง พรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบุญณ กัลลาภจัญ พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 3 นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท , หมายเลข 4 นายองอาจ ลินอนันต์เศรษฐี พรรคไทยรักธรรม และ หมายเลข 5 น.ส.ปัทมา ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ แต่ละคนนำทีมงานเร่งลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์นี้ หาเสียงในพื้นที่ 5 อำเภอตอนใต้ของ จ.ลำปาง มีการติดตั้งป้ายหาเสียงกันอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะนายวัฒนา ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และ ร.ต.ท.สมบุญณ กัลลาภจัญ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย หาเสียงกันอย่างเข้มข้น โดยขณะนี้เป็นที่หาเสียงย้ายในแต่ละพื้นที่แล้ว ซึ่งไปยังจุดเดิมๆ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด และย่านค้าขายใหญ่ๆ ในแต่ละอำเภอ เพื่อขอคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง

สภาท.ร.บ.ไอนงบ8.8หมื่นล.

ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ไอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... วงเงิน 88,452,597,900 บาท วาระสองและสาม ตามที่คณะ กมธ.วิสามัญ ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีทั้งหมด 5 มาตรา ไม่มีการแก้ไขเลย แม้แต่มาตราเดียว แต่มี กมธ.วิสามัญฯสวนความเห็น 19 คน และมี ส.ส.ทั้งรัฐสภาและฝ่ายค้าน สงวนคำแปรญัตติ 30 คน โดยนายอุตตมชี้แจงว่าการไอนงบของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและปัญหาสาธารณสุขอื่น รวมถึงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นนั้น กมธ.ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการไอนงบประมาณที่ ครม.กำหนด โดยงบทไอนงบ ประกอบด้วย รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ อาทิ ค่าใช้

จ่ายในการลัมมนา ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จ่ายที่ปรึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย และยังให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2563 ด้วย

จวกกองทัพละเมิดนิติบัญญัติ

ต่อมานายวราวุฒิจีน อธิบดีกัญญา กมล.สัดส่วนพรรค พท. ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่าการพิจารณาในชั้น กมธ.ได้มีทหารมาคัดเอกสารของ กมธ. ซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคล นี่คือการละเมิดนิติบัญญัติ จะให้มาละเมิดสิทธิของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เงินมันโอนไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่เป็นชั้นความลับอีกแล้ว ทั้งนี้ เอาจบเข้ามา 8.8 หมื่นล้านบาท แต่ก็เอาออกไป 8.8 หมื่นล้านบาท และปรับลดก็ไม่ได้ ปรับเพิ่มก็ไม่ได้ ถ้ามีมติขอชกขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาพิจารณาในสภาทำไม

วราเทพแจกกมธ.ทำตามข้อบังคับ

นายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.วิสามัญฯ คนที่ 2 ในฐานะ กมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า ยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาของ กมธ.ได้ทำอย่างครบถ้วน ตามข้อบังคับการประชุมสภา ซึ่งหลักการของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ไอนงบประมาณ เป็นการพิจารณาจากงบประมาณที่สภามีมติเห็นชอบแล้วตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาททุกประการ ดังนั้นเมื่อมีการไอนงบประมาณปี 2563 จึงเอารายละเอียดมาดูเฉพาะงบที่จะโอนเพียง 8.8 หมื่นล้านบาทเศษเท่านั้น โดย กมธ.พยายามขอเอกสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาว่างบที่จะโอนมานั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง มีเอกสารของหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่ กมธ.อาจเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเอกสารที่เรียกว่า เอกสารลับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่ากระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่มีรายละเอียดเป็นชั้นความลับที่อาจไม่อยากเปิดเผย หากมีการนำไปใช้อาจจะมีผลต่อความมั่นคงในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ยืนยันว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ถูกนำมาชี้แจงในการพิจารณาใน กมธ.งบประมาณปี 2563 แล้วทั้งสิ้น แต่ยืนยันได้ว่าไม่มีการบังคับ ชมชชชขนาดจึ้นลักษณะทำให้ กมธ.ยืนยัน เพราะได้กำกับแล้วว่าการขอชกนี้ควรใช้เวลาที่เหมาะสมด้วย ในส่วนนี้ กมธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวได้คู่กันพอสมควร จึงได้คืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

สภาฯลุยร่างไอนงบ8.8หมื่นล.

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ควรตัดงบเพิ่มโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องจากแผนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ จำนวน 151 ล้านบาท เนื่องจากการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ต้องใช้ความเข้าใจร่วมกันไม่ใช่การยึดยึดความ

จริง โดย กอ.รมน.พยายามยึดยึดความจริงเพียงหนึ่งเดียวให้กับเด็กและเยาวชนอายุ 1-5 ปี ซึ่งตนเห็นว่า โครงการนี้ควรถูกตัดงบแต่เวลาปกติ แต่ตอนนั้นงบกลางก็ไม่เหลือแล้ว ดังนั้นโครงการเหล่านี้จึงเหมาะที่จะถูกตัดออกเป็นอันดับต้นๆ และถูกต้องตามหลักการในมติ ครม.ที่ควรถูกตัดทั้ง แต่ กอ.รมน.เข้ามาชี้แจงโดยการลดจำนวนคนเข้าร่วม และเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น ไม่นั่นใจว่า เป็นการฟื้นฟูมติ ครม.หรือไม่ และเหลือเวลาอีก 3 เดือน จะทำให้สำเร็จได้หรือไม่ หลายโครงการไม่ถูกจัดลำดับความเร่งด่วนว่า ควรถูกตัดงบหรือไม่ ตนจึงคิดว่า การตัดโครงการนี้จะทำให้มีเงิน 151 ล้านบาทมาใช้หนี้กับภาครัฐ

ทั้งนี้ การอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง สมาชิกส่วนใหญ่ ชี้ฝ่ายค้านที่ขอสงวนคำแปรญัตติ ได้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงจนกระทั่ง เวลา 18.20 น.ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบตามร่างที่ กมธ.วิสามัญฯเสนอ ด้วยคะแนน 250 ต่อ 6 เสียง งดออกเสียง 178 เสียง ไม่ลงคะแนนไม่มี เพื่อนำร่างดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนก่อนบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

กลุ่มแคร์เปิดตัวทางการ

ที่วอยซ์สเปซ กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทย นำโดยตัวแทน “สมาชิกเริ่มต้น” กลุ่ม ประกอบด้วย นายดวงฤทธิ์ บุนนาค นางวิพร นิตประภา น.ส.ลักขณา บินวิชัย นายศุภกฤต สายเชื้อ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช น.ส.รัชนีกร ชินโชติธรรานันท์ นายภูมิธรรม เวชยชัย และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ร่วมเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการ

โดย น.ส.ลักขณาเป็นตัวแทนอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ว่า ไม่มีครั้งใดที่โลกจะเรียกร้องประชาชนของมันมากเท่ากับวันนี้ วันที่โลกทั้งใบต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีกร้าวยาวนาน คำถามใหญ่ในสังคมไทยวันนี้ คือประเทศไทยเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรกัน

เพราะวันนี้ประเทศไทยเหมือนตกอยู่ในกับดักที่ไร้ทางออก ทุกปัญหาโยงใยกันไปหมดทั้งการเมือง เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การศึกษา การเกษตร สุขภาพ สังคมและความเหลื่อมล้ำ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนส่งผลกระทบต่อความหวังของประชาชนหัวใจสำคัญ ในการตอบคำถามใหญ่นี้ อยู่ที่คำเล็กๆ 3 คำคือ คิด-เคลื่อน-ไทย แคร์ คือกลุ่มคนจากหลากหลายวงการ หลากหลายสาขาวิชาชีพ หลากหลายประสบการณ์และหลากหลายวัย ที่ห่วงใยต่ออนาคตของประเทศนี้ เราจะระดมคลังสมอง ขยายเครือข่าย เปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือใหม่ให้ทุกคนมาร่วมกันคิด-เคลื่อน-ไทย เพื่อสร้างความเป็นไปได้บนพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

'หม่อมมิ่ง'โวผลงาน30ปี.รักษาทุกโรค

ด้าน นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า เริ่มต้นจากการเห็นปัญหาของประเทศ แล้วรวมตัวคนจากคนหลายคน

เข้ามา ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ 30-40 ท่านแล้ว ทั้งนี้ เริ่มต้นจากความคิดที่เป็นบวก เริ่มต้นจากความสร้างสรรค์ มากกว่าการทำลาย เน้นหาคำตอบ และหาทางออกให้กับประเทศ ต้องเป็นสิ่งที่ทำได้ ไม่เพ้อฝัน และต้องสานฝันให้เป็นจริง เมื่อครั้งเราเป็นรัฐบาล เราถูกสับประมาท และดูถูกเรื่องการเอาเงินงบประมาณมาจากไหน แต่ก็ทำสำเร็จมาแล้ว เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกคน

นายภูมิธรรมกล่าวว่า พวกเรายึดมั่นในประชาชน และพลังพลเมือง เราเชื่อว่าจะสะท้อนความต้องการ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาสังคมไทยพึงเสียประชาชนน้อยเกินไปการเกิดกลุ่มนี้เพื่อหวังว่าจะเป็นพื้นที่แสดงออกและร่วมทำสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นในสังคม นับจากวันนี้เริ่มต้นก้าวเดิน และเคลื่อนไปทุกที่ที่ประชาชนอยู่ไปหาประชาชนทุกกลุ่มเพื่อถึงความร่วมมือทุกคนมาช่วยกันคิดช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทย

ปิดโยง'แม้'ยังไม่คิดตั้งพรรค

นพ.พรหมินทร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความเชื่อมโยงของกลุ่มแคร์กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนักข่าวว่า ต้องดูที่เจตนา ก่อน วันนี้มีปัญหาของประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก และมีข้อเรียกร้องหลายอย่าง เริ่มต้นจากความห่วงใยประเทศ จึงรวมกลุ่มกันเข้ามา นั่งพูดคุยซึ่งมีบุคคลที่หลากหลาย ทั้งเชิงเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และด้านต่างๆ โดยจับกลุ่มกันเพื่อหาทางออก หลักๆ ไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองแต่คุยกันในเรื่องที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยพยายามดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในการร่วมคิด ร่วมฝัน ไม่ได้โยงเกี่ยวกับการเมืองเลย มีแต่ข้อเสนอจากวิทยากรที่เป็นอิสระในตัวเอง

เมื่อถามย้ำว่าแปลว่าวันข้างหน้าหากเป็นพรรคการเมืองอาจจะไม่ใช่ชื่อกลุ่มแคร์ แต่อาจจะมีการนำเอาแนวคิดของกลุ่มนี้ไปใช้หรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ยังไม่มีคำริเรื่องการจัดพรรคของคนที่มาว่าร่วมกันในวันนี้ โดยคนเริ่มต้นส่วนใหญ่มีเครือข่าย และสังคมของตนเอง แล้วชักชวนกันเข้ามา

เมื่อถามว่าภาพของกลุ่มเหมือนอยู่ใต้ร่มเงาของนายทักษิณอยู่ จะทำให้ภาพแยกจากกันชัดเจนได้อย่างไร นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า ไม่มีอะไรดีกว่าการปฏิบัติที่เป็นจริง ถ้าใครมีเจตนาที่ดีแล้วอยากเข้า

มาร่วมกันดีหมด เมื่อถามว่าแต่กลุ่มคนในกลุ่มก็มีความเชื่อมโยงกับนายทักษิณหรือไม่ นพ.พรหมินทร์กล่าวว่า หากถามว่าเชื่อมโยงหรือไม่ คือไม่ใช่ เป็นอดีตรัฐมนตรี เคยทำงานที่บ้านเมือง มีประสบการณ์คิดว่าเคยทำอะไรให้กับประชาชน โดยขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลของนายทักษิณที่เปิดโอกาสให้เราคิด เราทำ และเกิดเป็นผลงานจริงขึ้นมา

ดึง'เสี่ยเพ็ง'ร่วมประสานงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มแคร์ คิดเคลื่อนไทย

ได้ตั้งผู้ประสานงาน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
1.นายดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก (วุฒิสถาปนิก)
2.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
3.นางวิมลพร นิตประภา นักเขียนเชี่ยวชาญเขียน
4.น.ส.ลักขณา ปันวิชัย นักเขียน/คอลัมนิสต์ 5.นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 6.น.ส.รัชนีพร ชินโชติธีรนันท์ นักเทคโนโลยีและข้อมูลภาคการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 7.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ม.ชนวัตร
8.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นักธุรกิจ/ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ 9.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล นักธุรกิจ/อดีตรัฐมนตรี/อดีตรองกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และ 10.นายวิวัฒน์ รามางกูร นักธุรกิจ/กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดิร์น บิลเนส คอนซัลติ้ง

'วิษณุ'ขงเลือกท้องถิ่นหลัง1ต.ค.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว และเตรียมที่จะส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ในร่าง พ.ร.บ.นั้น มีเรื่องของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย งบประมาณนี้จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป หากไม่ยอมให้มีปัญหาในเรื่องการใช้งบประมาณก็ไปจัดการเลือกตั้งหลังวันที่ 1 ตุลาคม เป็นงบประมาณปี 2564 อยู่แล้ว

กมธ.เรียก'วิษณุ'แจงจัดเลือกอปท.

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้มาเข้าร่วมประชุม โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความชัดเจนยืนยันว่างบประมาณมีเพียงพอในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวดี โดยนายกฯได้ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นบางแห่งเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน แต่ผู้ที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ชัดเจนคือคณะรัฐมนตรี เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดว่าต้องมีมติจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น การเลือกตั้งจึงจะเดินไปได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังให้ความมั่นใจว่า ครม.จะมีการหารือในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า กมธ.จะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ ครม. มาชี้แจงเพื่อติดตามวาระการประชุมเลือกตั้งท้องถิ่น

ชาวสิ้นทั้งโลก

ปลัดเกษตรฯแจง: ช่วงสายวันที่ 19 มิ.ย. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวและคลิปวิดีโอผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับขี่ด้วยความไม่ระมัดระวัง จนเกือบไปเบียดรถยนต์บนถนนคันหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุโดยละเอียด ทราบว่าวันที่ 12 มิ.ย. เป็นขากลับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จ.จันทบุรี มีรถในขบวนทั้งหมด 6 คัน อย่างไรก็ตาม สอบสวนผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมตักเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มากกว่านี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนของกระทรวงเกษตรฯที่มีปัญหาเป็นรถตามขบวนนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการไก่ชุมชนตราด FC บ้านท่ากุ่ม อ.เมืองตราด ในวันที่ 12 มิ.ย.